



TÀI LIỆU HỌC TẬP
VỀ CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Câu hỏi 1 : Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm mục đích và yêu cầu gì ?

Trả lời : Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm mục đích và yêu cầu cụ thể như sau :

1) Mục đích :

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, dây lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

2) Yêu cầu :

a) Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp giữa xây và chống.

c) Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu. Muốn thực hiện được thì phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của

tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân.

Câu hỏi 2 : Những điểm mới trong Chỉ thị 03-CT/TW về “**Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh**” so với Chỉ thị 06-CT/TW về “**Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh**” của Bộ Chính trị là gì ?

Trả lời :

Thứ nhất, Chỉ thị số 03-CT/TW không gọi là cuộc vận động, thay vào đó là tiêu đề “**Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh**”. Điều đó cho thấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thường xuyên, liên tục, bền bỉ. Đây là việc học tập suốt đời, không dừng ở “cuộc vận động” có điểm khởi đầu và điểm kết thúc.

Thứ hai, không có Ban chỉ đạo như những năm trước. Chỉ thị 03-CT/TW nêu rõ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cấp ủy mà trước hết là Ban Thường vụ của cấp ủy đó. Ở Trung ương là Bộ Chính trị và ở địa phương là Ban Thường vụ cấp ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, xem đây là công việc thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. So với trước đây, việc thực hiện công tác này được nâng lên về trách nhiệm. Đồng thời, Bộ Chính trị quy định thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ cấp ủy và Bộ phận chuyên trách của Bộ phận giúp việc. Bộ phận giúp việc chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ cấp ủy, thường xuyên và trực tiếp là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy. Bộ phận chuyên trách chịu sự điều hành trực tiếp của lãnh đạo Ban Tuyên giáo cấp ủy và các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc.

Thứ ba, khẳng định “**tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**”, trước đây mới nói đến tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; nay nhấn mạnh đầy đủ cả về phong cách của Người.

Thứ tư, khẳng định cả 2 việc *học tập và làm theo*; khắc phục tình trạng chỉ coi trọng về học tập hoặc chỉ coi trọng việc làm theo mà không học tập.

Câu hỏi 3 : Những nội dung chủ yếu cần thực hiện trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “**Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh**” là gì ?

Trả lời :

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã xác định 8 nội dung công việc chủ yếu trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là :

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể.
2. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.
3. Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.
5. Tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.
6. Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
7. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
8. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.

Câu hỏi 4 : Việc triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có điểm gì mới so với cách tổ chức học tập trước đây ?

Trả lời :

Trước đây việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai theo các chuyên đề hàng năm và tổ chức thành từng lớp học cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, theo đó :

- Năm 2007, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 2 chuyên đề : Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và nghiên cứu hai tác phẩm “Nâng cao đạo đức Cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Năm 2008, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và tác phẩm : “Sửa đổi lề lối làm việc”.

- Năm 2009, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Năm 2010, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Hiện nay, trên cơ sở các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, không tổ chức thành các lớp học như trước đây.

Câu hỏi 5 : Bộ phận giúp việc, Bộ phận chuyên trách Ban Thường vụ cấp ủy các cấp do ai quyết định thành lập ? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc, Bộ phận chuyên trách ?

Trả lời :

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ cấp ủy cấp nào do Ban Thường vụ cấp ủy cấp đó quyết định thành lập. Theo đó, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp là cơ quan thường trực của Bộ phận giúp việc cấp ủy trong tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ phận chuyên trách do Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp quyết định thành lập gồm cán bộ của Ban Tuyên giáo cấp ủy đó.

*** Bộ phận giúp việc có chức năng, nhiệm vụ:**

+ Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Chuẩn bị nội dung kiểm tra, giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra và khảo sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo cấp ủy và Bộ phận giúp việc cấp trên.

+ Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cấp mình và báo cáo với cấp ủy, Bộ phận giúp việc cấp trên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

+ Giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, hàng năm và nhiệm kỳ.

+ Chuẩn bị dự thảo các tài liệu và phục vụ các phiên họp của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy và nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Chuẩn bị tài liệu, dự thảo các công văn, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, ... trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trình Ban Thường vụ cấp ủy.

+ Tham mưu, đề xuất với cấp ủy biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc tổng kết hàng năm và cuối nhiệm kỳ.

* Bộ phận chuyên trách có chức năng, nhiệm vụ :

+ Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ phận giúp việc và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các cấp về các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tham mưu với Ban Thường vụ các cấp.

+ Chuẩn bị tài liệu, dự thảo các công văn, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, ... của Bộ phận giúp việc và Ban Tuyên giáo các cấp trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trình lên Ban Thường vụ cấp ủy.

+ Theo dõi, tổng hợp các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa bàn/linh vực/cơ quan/đơn vị phụ trách.

+ Chuẩn bị nội dung, tài liệu các cuộc họp của Bộ phận giúp việc; chuẩn bị kế hoạch, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Thường vụ các cấp, các cuộc họp rút kinh nghiệm, các hội nghị sơ kết, tổng kết; tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 6 : Cơ cấu tổ chức của Bộ phận giúp việc, Bộ phận chuyên trách như thế nào ?

Trả lời :

1. Cơ cấu tổ chức bộ phận giúp việc gồm : Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể...

2. Cơ cấu tổ chức Bộ phận chuyên trách : Bộ phận chuyên trách của Bộ phận giúp việc đặt tại Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp; là đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo, chịu sự điều hành trực tiếp của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc.

Bộ phận chuyên trách cấp tỉnh có thể bố trí từ 02 đến 03 biên chế. Bộ phận chuyên trách cấp huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gồm từ 01 đến 02 biên chế. Trước mắt bố trí biên chế trong khung biên chế chung đã được giao cho Ban Tuyên giáo cấp ủy.

Câu hỏi 7 : Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận giúp việc có gì giống và khác so với Ban chỉ đạo Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước đây ?

Trả lời :

1. Những điểm giống nhau giữa Ban chỉ đạo và Bộ phận giúp việc :

- Do Ban Thường vụ cấp ủy quyết định thành lập, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ cấp ủy, thường xuyên và trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy. Bộ phận giúp việc và Ban chỉ đạo đều có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ cấp ủy và giúp Ban Thường vụ triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, đặc điểm từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Chuẩn bị nội dung kiểm tra, giúp Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn kiểm tra, khảo sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy.

- Giúp Ban Thường vụ cấp ủy sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị hàng năm và cuối nhiệm kỳ.

- Ban Tuyên giáo cấp ủy là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo và Bộ phận giúp việc.

- Các thành viên Ban chỉ đạo và Bộ phận giúp việc đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Những điểm khác nhau giữa Ban chỉ đạo và Bộ phận giúp việc :

- Trước đây, Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Bí thư cấp ủy. Đối với bộ phận giúp việc, người đứng đầu là đồng chí Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo cấp ủy.

- So với Ban chỉ đạo trước đây, thành viên Bộ phận giúp việc được mở rộng thêm thành viên là lãnh đạo các ban, ngành, sở.

- Chỉ thị 03-CT/TW yêu cầu tính trách nhiệm cao hơn của Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư thường trực cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Điều đó chứng tỏ sự vào cuộc đồng bộ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW.

Câu hỏi 8 : Cách thức, nội dung trong công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm được tiến hành như thế nào ?

Trả lời :

Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, định kỳ tổ chức giao ban. Trong đó tập trung việc kiểm tra, khảo sát ở những đơn vị được chọn làm điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Nội dung kiểm tra gồm : (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác tham mưu của bộ phận giúp việc; công tác tuyên truyền Chỉ thị 03-CT/TW. (2) Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của các cơ quan, đơn vị và việc đăng ký nội dung rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (3) Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. (4) Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. (5) Giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị; công tác chỉ đạo điểm; đánh giá cụ thể, sâu sát những chuyển biến về mặt hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cơ quan, địa phương, đơn vị (cần nêu những việc làm cụ thể, những tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu). (6) Xác định những mô hình mới, cách làm hay. (7) Những khó khăn, kiến nghị, đề xuất về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo.

Câu hỏi 9 : Những chuẩn mực đạo đức bổ sung theo Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” là gì ?

Trả lời :

Những chuẩn mực đạo đức theo Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung là :

1. Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.
2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trách nhiệm với công việc.
3. Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.
4. Tôn trọng luật pháp, kỷ cương.
5. Đoàn kết, nhân ái.
6. Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập.
7. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Câu hỏi 10 : Việc bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay được thực hiện như thế nào ?

Trả lời :

1. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân là chủ thể xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể cho mình theo yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của từng nơi.
2. Yêu cầu xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.
3. Cấp ủy cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện theo yêu cầu chung, đồng thời bám sát với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của tổ chức mình.
4. Các huyện ủy, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc bổ sung và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị mình.
5. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của bản thân theo các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng, thông báo những điểm chính cho chi bộ và đoàn thể biết để tạo điều kiện giúp đỡ thực hiện. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Câu hỏi 11 : Mục đích đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên ?

Trả lời :

Mục đích đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng nhằm giúp các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong công việc cũng như sinh hoạt phải có nề nếp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua sinh hoạt, trao đổi, thảo luận nhằm phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực; tập hợp ý kiến, dư luận của nhân dân phê bình cán bộ, đảng viên của đơn vị mình; nêu lên những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở.

Câu hỏi 12 : Cách thức tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên được triển khai như thế nào ?

Trả lời :

Đối với cấp chi bộ, cách thức tổ chức học tập được tiến hành theo các bước như sau :

Mỗi kỳ sinh hoạt hàng tháng, chi bộ dành ít nhất 45 phút (trước hoặc sau khi triển khai các nội dung sinh hoạt theo định kỳ) để học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ trì là đồng chí Bí thư chi bộ.

- *Bước 1. Công tác chuẩn bị :*

Trong buổi sinh hoạt chi ủy để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, chi ủy bàn thống nhất chủ đề học tập của tháng, phân công chuẩn bị nội dung, tài liệu và điều hành việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phân công đảng viên sưu tầm chuyện kể về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh có liên quan đến chủ đề được chọn để sinh hoạt. Trong trường hợp chi bộ không có chi ủy viên, đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp nghiên cứu chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

- *Bước 2. Tổ chức học tập :*

Trong buổi sinh hoạt chi bộ, tại phần học tập chuyên đề, đồng chí bí thư chi bộ chủ trì thực hiện các nội dung sau :

+ Đánh giá việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết quả việc làm theo tháng trước của chi bộ và đảng viên trong chi bộ (chỉ rõ những việc đã làm tốt và những hạn chế, thiếu sót, những việc chưa làm được, những việc cần rút kinh nghiệm).

+ Nêu chủ đề học tập trong tháng do chi ủy chi bộ đã thống nhất, đồng thời giới thiệu, quán triệt, phân tích những nội dung cơ bản của chuyên đề thông qua các hình thức như : giới thiệu nội dung cơ bản của tư tưởng, tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh; đọc truyện kể về tám gương đạo đức Hồ Chí Minh, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các nội dung có liên quan về chủ đề có trong tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

+ Tiến hành thảo luận, làm rõ những nội dung trong chuyên đề học tập; liên hệ với tình hình thực tế của chi bộ và cán bộ, đảng viên trong chi bộ, tập trung đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ và của đảng viên trong chi bộ.

- Bước 3. Thống nhất việc làm theo :

+ Đồng chí bí thư chi bộ chủ trì hội nghị kết luận và cho biểu quyết thống nhất các nội dung làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề đã được học tập; đồng thời phân công chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc làm theo của đảng viên trong chi bộ.

+ Dự kiến chủ đề học tập tám gương đạo đức Hồ Chí Minh của tháng kế tiếp.

Câu hỏi 13 : Các nội dung sinh hoạt trong việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 là gì ?

Trả lời :

1. Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh “*Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh*” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”.

2. Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh “*Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân*”.

3. Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh về “*Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực*”.

4. Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh về “*Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp Cách mạng, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân*”.

5. Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh về “*Kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành dân chủ*”.

Trên cơ sở các nội dung trên đây, các chi bộ lựa chọn đề sinh hoạt theo từng tháng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng đơn vị. Trong một buổi sinh hoạt, không nhất thiết phải học hết cả nội dung, mà có thể chọn một hoặc hai nội dung phù hợp với đơn vị và thời gian để sinh hoạt.

Câu hỏi 14 : Kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được quy định như thế nào ?

Trả lời :

Theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp như sau :

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các hoạt động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp.

Ngân sách Nhà nước các cấp đảm bảo kinh phí phục vụ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Ngân sách và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Nội dung và mức chi

1. Một số nội dung chi

- Chi mua tài liệu phục vụ việc học tập;
- Chi hội nghị;
- Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra;
- Chi công tác tuyên truyền;
- Chi sơ kết, tổng kết hàng năm;
- Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc;
- Chi văn phòng phẩm;
- Các khoản chi khác.

2. Mức chi

Thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Câu hỏi 15 : Trong điều kiện của Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH một thành viên, việc tổ chức triển khai Chỉ thị 03-CT/TW trong 2 năm 2011 và 2012 đã có những hạn chế, khuyết điểm gì cần được rút kinh nghiệm ?

Trả lời :

Tại Hội nghị tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 2013 do Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức ngày 1/2/2013, bộ phận giúp việc của Đảng ủy Tổng Công ty đã nêu các hạn chế, khuyết điểm trong 02 năm thực hiện Chỉ thị như sau :

1. Đảng ủy Tổng Công ty chậm triển khai việc phổ biến Chỉ thị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và các cơ sở; một số đơn vị chưa hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

2. Chưa tiến hành sơ kết đánh giá, phát hiện và biểu dương các nhân tố điển hình, rút kinh nghiệm các thiếu sót, hạn chế qua 2 năm thực hiện Chỉ thị.

3. Chưa kiên quyết chỉ đạo 3 tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện riêng trong phạm vi tổ chức mình.

4. Trong tổ chức thực hiện Chỉ thị, nhiều việc còn lúng túng, nhất là trong các hoạt động cụ thể tại đơn vị. Chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên website của Tổng Công ty còn ít thông tin. Một vài nơi, việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Bác Hồ mới chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức, chưa có các nội dung thiết thực, thiếu sức thuyết phục. Riêng đối với việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực, bên cạnh những đảng viên tự viết tay bản đăng ký thực hiện chuẩn mực một cách ngắn gọn cụ thể, một số bản đăng ký chuẩn mực của đảng viên còn sao chép giống nhau,...

Câu hỏi 16 : Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2013 là gì ?

Trả lời :

Theo Thông báo số 71-HD/BTGTW ngày 22/1/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2013 là : **“*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp*”**. Có 03 nội dung cần tổ chức và học tập như sau :

1. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân : gần dân, vì dân, tôn trọng dân,...

2. Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

3. Các tổ chức Đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Trong thời gian tới, khi có văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty sẽ tiếp tục có văn bản hướng dẫn triển khai cụ thể về chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2013 gửi đến các cơ sở Đảng.

Câu hỏi 17 : Những nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cần được Đảng bộ Tổng Công ty triển khai trong năm 2013 ?

Trả lời :

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, nhất là đoàn viên thanh niên theo chuẩn mực đã ban hành; đồng thời đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, cơ quan, gắn với chương trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá phân loại cuối năm.
2. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tiến hành đổi mới công nghệ, chất lượng, hiệu quả, nâng cao uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm; tăng cường tiết kiệm, cải tiến quản lý, phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, hiệu quả đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả hàng hóa cạnh tranh; tìm kiếm thị trường mới,... Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với người lao động; chia sẻ, tăng cường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, góp sức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy, đặc biệt là của đ/c Bí thư các cấp (Theo Chỉ thị 03 thì không còn thành lập Ban Chỉ đạo như quy định của Chỉ thị 06 mà là trách nhiệm của cấp ủy, mà trước hết là Ban Thường vụ của cấp ủy đó, đứng đầu là đ/c Bí thư cấp ủy có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, xem đây là công việc thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
4. Chủ động đổi mới về phương thức tổ chức thực hiện, tránh rập khuôn, hình thức. Ban Tuyên giáo sẽ biên soạn lại các tài liệu liên quan của Chỉ thị 03-CT/TW theo hình thức Hỏi – Đáp một cách cho ngắn gọn, dễ nhớ và gửi cho các cơ sở đảng.
5. Rà soát lại các chuẩn mực phấn đấu theo gương Bác Hồ đã ban hành năm 2011 (bao gồm cả chuẩn mực chung của Đảng ủy Tổng Công ty và chuẩn mực riêng của các cơ sở đảng) để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho đúng tình hình thực tế hiện nay, đặc biệt là sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
6. Củng cố, kiện toàn bộ phận giúp việc của Đảng ủy Tổng Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thành lập bộ phận chuyên trách của Bộ phận giúp việc.

BAN TUYÊN GIÁO

